



'สนธิรัตน์' เร่งบอร์ดแข่งขัน สงคตีอำนาจเหนือตลาด

เตรียมเลือก

กรรมการคนใหม่

หลังปิดรับสมัคร 5 พ.ย.

กรุงเทพธุรกิจ ● “ปลัดพาณิชย์” เผย บอร์ดการแข่งขันทางการค้าเร่งสงคตี ร้องเรียนพฤติกรรมอำนาจเหนือตลาด คาดเสร็จทันก่อนบอร์ดชุดใหม่เข้ารับ ตำแหน่ง ซึ่งระเบียบใหม่มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ เตรียมเลือกเลขานุการ หลังได้กรรมการครบจำนวน

นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัด กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงความ คืบหน้าของการเปิดรับสมัครบุคคลเข้า รับการสรรหาเป็นกรรมการการแข่งขัน ทางการค้าที่จะสิ้นสุดในวันที่ 5 พ.ย.นี้ ว่า ขณะนี้เหลือระยะเวลาอีกประมาณ 1 สัปดาห์ที่จะเปิดรับผู้สมัคร จากนั้น เมื่อครบกำหนดคณะกรรมการสรรหา จะนัดประชุมเพื่อจะพิจารณาคุณสมบัติ ของผู้สมัครและเปิดให้แสดงวิสัยทัศน์ ก่อนลงมติเลือกผู้สมัคร 1 คนเข้ามารับ ตำแหน่ง

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของงานที่ค้าง อยู่ในคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าที่นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน สามารถดำเนินการได้ โดยขณะนี้อยู่ใน ระหว่างการพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่างๆ ซึ่งต้องมาดูเรื่องร้องเรียนว่าเกี่ยวกับ อะไร คดีหมอตอายุความหรือไม่ โดยเรื่องที่ ร้องเรียนส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของการมี พฤติกรรมการใช้อำนาจเหนือตลาดอย่าง ไม่เป็นธรรม

ทั้งนี้การพิจารณาที่มีความล่าช้า

เนื่องจากกฎหมายเก่าไม่ได้ให้อำนาจคณะกรรมการแข่งขันทางการค้ามาก เมื่อมีคดี เข้ามาก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนหา ข้อมูลข้อเท็จจริง ได้ส่วน พร้อมข้อมูลจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและให้ผู้ถูกกล่าว หามาชี้แจง รวมทั้งการสอบสวนก็จะมี หน่วยงานอื่นเข้ามาร่วมสอบสวนด้วย ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ดีเอสไอ ทำให้ไม่มีความคล่องตัว

ขณะที่ พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า ฉบับใหม่ได้ตัดขั้นตอนเหล่านี้ออกทำให้ คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าสามารถ เป็นพนักงานสอบสวนเอง เขียนสำนวน บันทึกรับการสอบสวน เรียกได้ว่าสามารถ ทำได้ทุกขั้นตอน เชื่อว่าหากคดีเข้ามาก็จะ ทำได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม คดีที่ค้าง ค้างอยู่ทางคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าจะสะสางได้ทันก่อนคณะกรรมการ การแข่งขันทางการค้าชุดใหม่จะเข้ามาทำงาน ต่อไป

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ระบุ ว่า สำหรับเรื่องร้องเรียนตั้งแต่ปี 2555-2560 ที่คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ที่ยังค้างและอยู่ในระหว่างการดำเนินการ อาทิ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการพฤติกรรม การแข่งขันทาง การค้าที่ไม่เป็นธรรมใน ตลาดสินค้าที่นอน ผู้ผลิตปลอกแกว ชนิตไสรรายเดียวในประเทศไทยกำหนด เงื่อนไขทางด้านราคาและการตลาดอย่าง ไม่เป็นธรรม

การตกลงร่วมกันในธุรกิจนำเข้าและ จัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ การห้ามขายสินค้า ของคู่แข่งในตลาดเครื่องดื่มบำรุงกำลัง การห้ามเอเยนต์สุราจำหน่ายสุราชุมชน การแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของ ห้างค้าส่งค้าปลีก กรณีส่งเสริมการขาย

โดยใช้คู่มือของห้างค้าส่งค้าปลีกราย อื่น พฤติกรรมการแข่งขันทางการค้าที่ไม่ เป็นธรรมกรณีโฆษณาบัตรสมาชิกห้างค้า ส่งค้าปลีก

นอกจากนี้ที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพาณิชย์ ต้องการให้การสรรหา คณะกรรมการแข่งขันทางการค้าคนใหม่ ต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ เนื่องจาก นายสุธรรม อยู่ในธรรม กรรมการ การแข่งขันทางการค้า หรือบอร์ดการแข่งขัน ทางการค้า ได้ขอลาออกจากบอร์ด หลัง จากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบ ให้เป็นกรรมการการแข่งขันทางการค้า ชุดใหม่

โดยนายสุธรรมได้รับการแต่งตั้งจาก คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้ เป็นคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) จึงไม่สามารถทำงานในหน้าที่ ของกรรมการแข่งขันทางการค้าได้ ทำให้ การประชุมคณะกรรมการแข่งขันทาง การค้านัดแรกเพื่อเลือกประธานและ รองประธานต้องเลื่อนออกไปเนื่องจาก องค์กรประชุมไม่ครบ ดังนั้นจึงต้องมีการ สรรหากรรมการคนใหม่แทน โดยใน เดือน พ.ย. คณะกรรมการสรรหาที่จะ ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาตาม กฎหมายที่กำหนดไว้ คาดว่าจะใช้เวลา ไม่เกิน 3 เดือน

ส่วนการตั้งเลขานุการสำนักงานคณะ กรรมการการแข่งขันทางการค้าคนแรก ตาม พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้าฉบับ ใหม่ ก็ต้องเลื่อนออกไปเช่นกัน จนกว่า จะมีบอร์ดการแข่งขันทางการค้าชุดใหม่มา ทำหน้าที่ก่อน โดยตามกฎหมายจะต้อง ตั้งเลขานุการภายใน 180 วันหลังบอร์ด ชุดใหม่ทำงาน